



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ
จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอหนองหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอหนองหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี และได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจาก ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ได้แพร่กระจายในพื้นที่และมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่เดินทางมาติดต่อราชการในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงทำให้มีความจำเป็นต้องปิดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราวเพื่อฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์จึงขอ เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

จากเดิม วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เป็น วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๑

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์จะได้ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์